

## 8 เรื่องที่สาวๆห้ามบอกแฟน

นำเสนอเมื่อ : 19 พ.ค. 2552

### 8 เรื่องที่สาวๆห้ามบอกแฟน

**ข้อห้ามข้อที่หนึ่ง : อย่ายอมรับว่าคุณเกลียดแม่สามี**

นับว่าเป็นกฎที่โดนใจมากเห็นได้ชัดว่าปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้เป็นปัญหา ระดับ อินเตอร์ มีกันได้ทุกชนชาติ คุณมิแรนดาเธอบอกว่า ถึงแม่สามีของคุณจะเป็นระเบิด อารมณ์ฉุนเฉียวและเริ่มว่าแม่ของตนขึ้นมาก่อน คุณก็อย่าโต้ตามน้ำเอาออหือหมก ไป กับพอเจอประเด็นที่เดี๋ยวยั่ว ท่องสุภาสิตโบราณไว้เลย ว่า “นิ่งเสียตำลึงทอง” ถึงแม่ตำลึงทองคำจะไม่ ปรากฏ แต่พหูหมุมของคุณก็จะไม่เสียอารมณ์ว่าคุณไม่ให้ ความเคารพนับถือคุณแม่สุดที่รักของเขาเอาเสียเลย จำไว้ว่าแม่ของเขา เขาสามารถพูด อะไรก็ได้ ก็เหมือนแม่ของคุณนะแหละ คุณก็ไม่อยากให้ใครแตะเหมือนกันไม่ใช่หรือ

**ข้อ ห้ามข้อที่สอง : อย่าบอกเขาเป็นอันขาดว่าเพื่อนซี้ของเขาสนใจคุณ**

เอา หละเรื่องนี้มักเป็นเรื่องร้อนนบาดใจ กัน คุณมิแรนดาเธอเล่าว่าเพื่อนซี้ของ สามีเธอมักจะพูดเสมอว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟคมากผมอยากแต่งงานกับผู้หญิงแบบ คุณ แล้วพหูหมุมของเธอก็บอกว่า นายไม่ต้องไปหาผู้หญิงแบบเธอหรอก แต่งกับเธอได้ เลย แหม...สามีของเธอก็นับว่าปากเสียไชยออย แต่คุณมิแรนดาบอกว่า เป็นการหยอก เอ็นกันในหมู่เพื่อนฝูงแบบ ธรรมดา และถึงแม่ลับหลังสามีพอเพื่อนซี้จะจีบเธอหนัก ขอมากไปกว่านี้ เธอก็หาทางหลีกเลี่ยงเอาเอง ไม่มาบอกสามีให้รำคาญใจ แต่อย่างไร ไม่งั้นบานอาจจะระเบิดแล้วตอกันไม่ติด ได้

**ข้อห้ามข้อสาม : อย่าได้บอกสามีคุณเป็นอันขาดว่าคุณ เคยนอกใจแฟน**

อัน นี้หมายถึงแฟนทั้งหมดในประวัติศาสตร์ของคุณเลยนะ ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เคยนอกใจ ใครก็แล้วไป แต่ถ้า เคยละก็อย่าบอกสามีคุณเป็นอันขาด แม่ตอนที่ประพฤติแบบ นั้น คุณจะเป็นเด็กไร้เดียงสา หรือเมาเหลาขาดสติ โดนมอมยาบออะไรก็ตามเพราะคุณจะ กลายเป็นคนมีประวัติต่าง พรอย และอาจทำให้สามีของคุณต้องหวาดระแวงและกลายเป็น รอยราวในชีวิตคู่ ได้

**ข้อห้ามข้อ สี่ : อย่าบอกเค้าว่าเค้าไม่เจ๋งอย่างที่เคเคยเป็น**

ปัญหา ข้อนี้คุณมิแรนดาพูดถึงเรื่องอย่างว่า ก็เรื่องบนเตียงนะแหละ เธอ บอกว่า คุณอย่างได้ล่อเลียนพุงหอยหรือความสามารถอะไร อื่นๆ ที่อาจจะลดลงกว่าแต่ก่อนใน ระหว่างช่วงโรแมนติก

เป็นอันขาด ก็เพราะจะทำให้พ่อหนุ่มของคุณเสียอารมณ์ไป ได้  
อย่าลืมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของชายหนุ่มอย่าได้หมิ่นเชิง ชายเป็นอันขาด

**ข้อห้ามข้อที่ห้า : อย่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาไร้สมรรถภาพด้านการทำงาน**

นี่ ก็เป็นอีก ข้อที่ชายหนุ่มช่าง sensitive คุณต้องทำให้เขาเชื่อว่าคุณมี ความ  
เชื่อมั่นในตัวเขาถึงแม้มันจะไม่มีก็ตาม คุณมีแรนดาบอก ว่า ทุกครั้งที่สามีของเธออารมณ์เสียมาจากที่ทำงาน เธอ  
ก็จะขอให้เขาเล่าปัญหาให้ฟัง พร้อมพยายามแนะนำ และแสดง  
ให้เห็นว่าเธออยู่ข้างเขาตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะทะเลาะกับเจ้านายของเขา ก็ ตาม เฮ้อ...ฟังแล้วเหนื่อยจัง  
แต่วันหนึ่งคุณมีแรนดา เธอเกิดเบรคแตกแล้วก็ตะโกน ใสสามีเธอว่า คุณคิดหรือว่าคุณจะได้ เลื่อนตำแหน่ง  
คุณไม่โดนไล่ออกก็ดีแล้วทำ เอาสามีของเธอ ตกตะลึง และบอกว่า ผมคิดว่าคุณเชื่อมั่นในตัวผมซะอีก คุณมีแร นดา  
แนะนำว่าอย่าได้ทำอย่างเธอเป็นอันขาด และอย่างไร ให้สามีรู้สึกว่าคุณเป็นคน แยกที่ทำงานและที่ บ้าน

**ข้อห้ามข้อที่หก : อย่าบอกว่าคุณจะไม่คิดแบบนั้นจริงๆ**

“ฉัน จะหย่า” คงเป็นคำ ขู่ที่ฟังแล้วขู้งล้งของภรรยาหลายคน แต่ถ้าหากภรรยาคนนั้น ไม่  
ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆ ๑ หรือเพียงแต่เรียกร้องความ สนใจ หรืออยากให้เขางอ นับว่าคำนี้ไปในทางที่ ผิด  
การที่พูดขอหย่าบ่อยครั้งเป็นการชี้โพรงให้กระรอก และทำให้สามีคิดว่าภรรยาต้องการหย่าหรือเตรียมตัวเอาไว้แล้ว  
สักวัน หนึ่งเมื่อ ภรรยายื่นคำขาดขึ้นมาอีก ก็อาจจะได้สมหวัง ดั่งตั้งใจได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่คิดจะ หย่าจริงๆ  
เงียบไว้ซะดี **ก๊ว**

**ข้อห้ามข้อ ที่เจ็ด : อย่าบอกเขาเป็นอันขาดว่าคนที่ค้นหาเงินได้มากกว่าเขา ครอบงำใจคุณ**

นี่ เป็นข้อที่รู้กัน ดี ถ้าหากคุณไปสะกิดสะเกาชายหนุ่มของคุณให้เขารู้สึกว่า คุณ  
ทำงานหาเงินได้มากกว่า ต่อมลูกผู้ชายของชายหนุ่มก็ จะทำงานหาว่าคุณไปดุก คักดีศรีของเขาได้ เพราะฉะนั้น  
อย่าได้ทำให้เขารู้สึกเป็นอันขาดแม้มันจะรู้สึก ว่าค่าจ้างที่เขาหาเงิน ได้น้อยกว่าคุณ  
ถ้าหากว่ายังอยากอยู่ด้วยกันต่อไปนะ แต่ ถ้า ไม่ละก็...เอาเลย คงจะได้กลับมาเป็นโสดอีก ที

**ข้อห้ามข้อสุดท้าย : อย่า ได้สารภาพให้เขารู้เป็นอันขาดว่าคุณไปบึงหนุ่มไหนเข้า**

มา ถึงข้อสุดท้ายแล้ว เฮ้อ...จะได้เปิดปากเม้าท์ให้มันถนัดซะที ข้อนี้ ก็เป็นกฎสากล เช่นเคย  
ในเมื่อคุณไม่อยากจะรู้ว่าเขาไปบึงสาวสวย(กว่า คุณ) คนไหนมา คุณก็ไม่ควร บอกเค้าเช่นกันว่า คุณไปบึง  
หรือแม่กระทิงแอบไปกินกาแฟกันมา ห้ามเด็ดขาด ห้าม บอก รูดชิปปากให้สนิท  
เพราะพ่อคุณอาจจะละวาดบ้านแตกได้